

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 25-31 พฤษภาคม 2565

“จूरินทร์” ดึง The Rice Trader จัดประกวดข้าวโลกที่ จ.ภูเก็ต ปลายปีนี้

“จूरินทร์” จับมือสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และ The Rice Trader จัดประกวดข้าวโลก ปี 2565 ที่ จ.ภูเก็ต วันที่ 15-17 พ.ย.65 คาดช่วยโชว์ศักยภาพข้าวไทย หนุนไทยเป็นแหล่งอาหารโลก และช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ส่วนปีนี้ มั่นใจส่งออกข้าว ทะลุ 7-8 ล้านตัน จากเป้าเดิม 6.1 ล้านตัน

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังนาย Jeremy Zwinger ผู้ก่อตั้งวารสาร The Rice Trader เข้าพบหารือ ที่ห้องประชุมชั้น 11 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่า The Rice Trader ประสงค์ที่จะมาจัดการประกวดข้าวโลกปีนี้ที่จังหวัดภูเก็ต และขอความสนับสนุนและความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตนได้ตอบยืนยันอย่างยิ่ง เพราะกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประสานงานมาโดยตลอด รวมทั้งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้มีการทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การจัดงานประกวดข้าวโลกปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15-17 พ.ย. 2565 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยนาย Jeremy Zwinger ยืนยันกับว่าจะเป็นการจัดการประกวดข้าวโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมา โดยจะมีผู้ซื้อผู้ขายจากทั่วโลกมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้เชิญตนในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปกล่าวปาฐกถาพิเศษด้วย ซึ่งตนตอบรับแล้ว

“คิดว่าการประกวดข้าวโลกที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพของข้าวไทยในตลาดโลกแล้ว จะได้มีส่วนสำคัญในการจับมือกับทุกฝ่ายเดินหน้าสู่การสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับโลกต่อไปด้วย เพื่อตอกย้ำนโยบายที่ผมยืนหยัดตลอด “รัฐหนุนเอกชนนำ” จับมือทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคเอกชนของไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และเอกชนชาวต่างประเทศที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทย และจะเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงาและฝั่งอันดามันต่อไป ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มเติมขึ้นในหมู่ผู้ค้าข้าวที่มีศักยภาพสูงมากของโลก” นายจूरินทร์กล่าว

นายจूरินทร์กล่าวว่า ตัวเลขการส่งออกข้าวปีนี้ คาดว่าจะดีกว่าปีที่แล้วปี โดยปี 2564 ไทยส่งออกข้าว 6.1 ล้านตัน และปีนี้คาดว่าตัวเลขการส่งออกจะเพิ่มขึ้นเป็น 7-8 ล้านตัน จะมีส่วนดึงราคาข้าวในประเทศให้สูงขึ้นด้วย และล่าสุดการส่งออกข้าวช่วง 4 เดือน ปี 2565 (ม.ค.-เม.ย.) ส่งออกปริมาณ 2.29 ล้านตัน มูลค่า 39,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.67% และ 36.42% ตามลำดับ โดยข้าวขาว เพิ่ม 47.53% ข้าวหอมมะลิไทย เพิ่ม 27.31% และข้าวเหนียว 13.84%

สำหรับวารสาร The Rice Trader เป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกด้านข้าวของสหรัฐฯ และเป็นนิตยสารที่เป็นเจ้าของรางวัล The World’s Best Rice Award หรือรางวัลข้าวโลก ที่มีการจัดประกวดทุกปี จัดมาแล้ว 13 ครั้ง และในการจัดประกวดทั้ง 13 ครั้ง ประเทศไทยได้รางวัลชนะเลิศถึง 7 ครั้ง ล่าสุดเมื่อปี 2021 และปี 2020 ประเทศไทยได้ที่ 1 ติดต่อกัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“พาณิชย์”เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น “ข้าวไทย” ขอรัฐ-เอกชนเข้ม ทำตามระเบียบส่งออก

กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับข้าวไทย ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2562 อย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน ย้ำจะมีการออกสุ่มตรวจเป็นระยะ ๆ ด้วย

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เดินหน้าสร้างความมั่นใจให้กับประเทศผู้นำเข้าข้าวไทยว่าไทยให้ความสำคัญกับการส่งออกสินค้าข้าวไปยังต่างประเทศ โดยได้มีการกำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทย และรักษาความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวไทยในตลาดโลก

“ล่าสุดกรมฯ ได้ขอความอนุเคราะห์กรมศุลกากรให้แจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัด ให้กำกับดูแลการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และยังแจ้งให้ผู้ส่งออกข้าวไทยไปต่างประเทศทุกรายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และกรมฯ ยังจะจัดให้มีการสุ่มตรวจเอกสารประกอบการส่งออกข้าวไทยเป็นระยะ ๆ เพื่อกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นอีกทางหนึ่งด้วย” นายพิทักษ์กล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาตให้ส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร และให้มีการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานข้าวโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นที่ภาครัฐมอบหมายหรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผู้ส่งออกข้าวไทยไปต่างประเทศทุกรายจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทยในตลาดโลก

ขณะเดียวกัน ได้มีการทบทวนปรับปรุงระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกข้าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าข้าวเป็นระยะ โดยมีการปรับลดเอกสารหลักฐานและขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกข้าว รวมทั้งการนำนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ซึ่งปัจจุบัน ผู้ส่งออกข้าวไทยสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวและยื่นขอใบอนุญาตส่งออกข้าวผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นด้วยตนเอง

ที่มา *Commerce News Agency (CNA)*

กรมการค้าต่างประเทศนำ “ข้าวหอมมะลิ-ข้าวคุณลักษณะพิเศษ” โชว์งาน THAIFEX

กรมการค้าต่างประเทศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 นำข้าวหอมมะลิ ข้าวคุณลักษณะพิเศษจากผู้ประกอบการ 15 ราย จาก 10 จังหวัด มาจัดโชว์ เปิดตัวสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด Think Rice Think Thailand พร้อมจัดสาธิตการตรวจสอบมาตรฐานข้าว สาธิตการปรุงอาหารจากข้าว แสดงตัวอย่างข้าว และจัดเวทีเจรจาธุรกิจ

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 ด้านการตลาดต่างประเทศ ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้าอาหาร 2565 (THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition”) ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ศ.2565 ณ บริเวณ Rice Zone อาคาร Challenger 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อประชาสัมพันธ์และต่อยอดภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทยทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และ

ความหลากหลาย ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการค้าข้าวคุณภาพดีทั้ง 15 ราย จาก 10 จังหวัด ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวคุณลักษณะพิเศษที่สำคัญของไทยได้มีช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

โดยในปีนี้ กรมฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคูหาประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด “Think Rice Think Thailand” ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของข้าวไทยชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์ และข้าวคุณลักษณะพิเศษชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด และข้าวหอมมะลิแดง เป็นต้น ตลอดจนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยที่แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทย ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563–2567 ภายใต้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” และการประชาสัมพันธ์ข้าวพันธุ์ใหม่ของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการตรวจสอบมาตรฐานข้าว โดยผู้ตรวจสอบมาตรฐานข้าว (Surveyor) จากสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การสาธิตการปรุงอาหารจากข้าวไทย โดยมีเชฟระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่มาร่วมรังสรรค์เมนูอาหารคาวหวานให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสกับรสชาติข้าวไทยที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ การจัดแสดงตัวอย่างข้าวและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการค้าข้าวคุณภาพดีจากแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิไทยและข้าวคุณลักษณะพิเศษของไทย รวมทั้งการจัดให้มีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมงาน และผู้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศภายในงานด้วย

สำหรับสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยในปีนี้ คาดว่ายอดจำหน่ายสินค้าข้าวไทยจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยบวกต่าง ๆ ทั้งสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ความเชื่อมั่นของผู้ซื้อในคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทย ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาข้าวไทยสามารถแข่งขันได้มากขึ้นและทำให้ข้าวไทยเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563–2567 ภายใต้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมตลาดและขยายโอกาสในการส่งออกข้าวไทยไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ ตลอดจนเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรชาวนาไทย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลกต่อไป

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

ไทย-แคนาดา เร่งเจรจา FTA ดันส่งออกข้าว-เกมดิจิทัล เจาะตลาดอเมริกาเหนือ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้หารือกับ น.ส.แมรี อิง รมว.การค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการส่งออก ธุรกิจขนาดเล็ก และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของแคนาดา เนื่องในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ณ กรุงเทพา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมาการค้าและการลงทุนระหว่างกันมีพัฒนาการที่ดี รวมทั้งมีความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างยาวนาน

นางอรมน กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ ไทยได้ขอให้แคนาดาสนับสนุนการนำเข้าข้าวหอมมะลิ และข้าวเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งช่วยผลักดันการขอวีซ่าของเซฟไทยให้เร็วขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารไทยในแคนาดา นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ประกอบการ MSMEs และกลุ่มเปราะบาง ที่ต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษในช่วงเวลาที่ยากลำบากของสถานการณ์โควิด-19

นอกจากนี้ ไทยได้ขอให้แคนาดาสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ใช้แทนพลาสติก ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายห้ามใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use plastic) ของแคนาดา และสินค้าสร้างสรรค์ (Creative) โดยเฉพาะเกมดิจิทัล ซึ่งขอให้แคนาดาช่วยส่งเสริมกิจกรรม Online Business Matching (OBM) เพื่อให้ภาคธุรกิจเกมดิจิทัลของไทยและแคนาดาได้มีโอกาสร่วมงานกัน

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเจรจาการค้า (FTA) อาเซียน-แคนาดา และพร้อมผลักดันให้การเจรจาบรรลุผลโดยเร็ว เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจทั้งของอาเซียนและแคนาดา เพิ่มโอกาสทางการค้า และการลงทุน และช่วยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของทั้งสองภูมิภาคให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค. 65) การค้าระหว่างไทยกับแคนาดา มีมูลค่ารวม 727.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (23,793.25 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 25.37% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 501.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (16,363.70 ล้านบาท) และไทยนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 225.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7,429.56 ล้านบาท)

สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เต้าหู้โมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ผลิตภัณฑ์ยาง และข้าว และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ปุ๋ย เครื่องจักรไฟฟ้า และส่วนประกอบ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่งออกไทย เม.ย. 65 ขยายตัว 9.9% นำเข้าพุ่งส่งผลไทยขาดดุลการค้า

การส่งออกไทย เม.ย. 2565 ขยายตัว 9.9% ขยายตัวต่อเนื่อง เป็นผลมาจากสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม เติบโต ขณะที่การนำเข้าไทยพุ่ง ขยายตัว 21.5% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 1,908 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยเดือนเมษายน 2565 ขยายตัว 9.9% มีมูลค่า 23,521 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การนำเข้า ขยายตัว 21.5% มีมูลค่า 25,429 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 1,908 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกที่ขยายตัวเป็นผลมาจากสินค้าสำคัญ 3 หมวดสำคัญมีการเติบโต เช่น สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และสินค้าอุตสาหกรรม

ส่วนการส่งออก 4 เดือน (มกราคม-เมษายน 2565) ขยายตัว 13.7% มีมูลค่า 97,122 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวสูงสุด ขณะที่การนำเข้าขยายตัว 19.2% มีมูลค่า 99,975 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 2,852 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญ 3 หมวด เช่น สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมขยายตัว 10.8% มูลค่า 4,443 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ส่งออกขยายตัว เช่น ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าว เกษตร มังคุดสด และมะม่วงสด พร้อมกันนี้ จะเร่งผลักดันการส่งออกข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ทั้งข้าวหนึ่ง ปลายข้าว ข้าวขาว ข้าวเหนียว และแนวโน้มการส่งออกข้าวปีนี้คิดว่าจะเกินเป้าที่กำหนดไว้ ปีที่แล้วส่งออก 6.1 ล้านตัน ปีนี้แนวโน้มจะส่งออกได้ 7-8 ล้านตัน

สินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 8.3% มูลค่า 17,962 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ส่งออกขยายตัว เช่น ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม อัญมณีและเครื่องประดับ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และแผงวงจรไฟฟ้า สำหรับปัจจัยที่เป็นบวกสำหรับการส่งออกในเดือนเมษายนขยายตัว และในอนาคตมีหลายปัจจัย เช่น การเร่งรัดการส่งเสริมการส่งออกข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ทูตพาณิชย์ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ซื้อจากต่างประเทศ โดยเฉพาะร้านอาหารไทยในต่างประเทศให้หันมาใช้ข้าวหอมมะลิมากขึ้น และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับเครื่องหมาย GI ของสหภาพยุโรปกลายเป็นจุดขายสำคัญ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเร่งรัดการเจรจาส่งออกข้าวเป็นกำลังเสริมสำคัญหนุนการส่งออก

การขยายความร่วมมือกับตลาดใหม่ เช่น ภูมิภาคมุ่งเน้นสมุนไพโรไทยและยาแผนโบราณ การลงนาม Mini-FTA เช่น กับอินเดีย รัฐเตลังคานา กับจีนมณฑลไห่หนานและกานซู มีผลในการกระตุ้นการส่งออกในอนาคตได้ การประชุม JTC ไทย-เวียดนาม

ล่าสุดที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ช่วยให้การส่งผลไม้ผ่านแดนจากเวียดนามไปจีนคล่องตัวขึ้นในอนาคต และขอให้เวียดนามยกเลิกการนำเข้าไก่ เองและมะม่วง ถ้าสำเร็จจะช่วยเสริมตัวเลขส่งออกได้มากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ในตลาดเวียดนาม การเจรจาระดับทวิภาคีเพื่อการส่งออกเช่น กับเปรูและฮ่องกง ที่จะช่วยนำเข้าข้าวพรีเมียมจากไทยมากขึ้น กับเวียดนามมองโกเลีย จะเป็นปัจจัยบวกสำคัญสำหรับการส่งออกในอนาคต

การส่งเสริมการส่งออกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์รวมทั้งทำOBM จับคู่ธุรกิจออนไลน์ จะมีส่วนสำคัญด้านตัวเลขการส่งออกและจะทำต่อเนื่อง ภาคการผลิตโลกในภาพรวมยังขยายตัว ดัชนี PMI (Purchasing Managers Index) หรือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ) ยังอยู่ในระดับเหนือ 50 ต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 22 ถือเป็นสัญญาณบวกที่จะนำเข้าสินค้าจากไทย เพื่อใช้ในการผลิตมากขึ้น ค่าเงินบาทยังอ่อนค่า มีส่วนช่วยเสริมให้ตัวเลขการส่งออกดีขึ้น

ส่วนประเด็น Food protectionism ที่มีหลายประเทศมีปัญหาอยู่ ขณะนี้ สำหรับประเทศไทยยังไม่ได้เป็นปัญหา เนื่องจากสิ่งที่ประเทศต้นทางส่งออกไม่ใช่สินค้าที่เรานำเข้าในปริมาณที่มากนัก ไม่มีนัยยะสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันที่บางประเทศไม่สามารถส่งออกอาหารได้จากการเกิด food protectionism จะส่งผลดีกับประเทศไทย ที่เป็น hub of kitchen ทำให้เราส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า ที่คู่แข่งจากประเทศอื่นประสบปัญหาส่งออกไม่ได้

นายจรินทร์กล่าวอีกว่า ตนได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการประเมิน สินค้าแต่ละตัวว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างที่จะต้องลงไปจับตามอง ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ แต่ในภาพรวมยังไม่มีสินค้าตัวไหนที่น่าเป็นห่วงหรือเป็นปัญหา แต่หากจะมองลึกลงไปในแต่ละชนิดย่อย เป็นเรื่องของแต่ละกระทรวงที่ต้องเข้าไปดูในรายละเอียด เช่น กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างข้าวงวด 33 งวดสุดท้าย ขดเชย 3 ชนิด จ่ายลดลง หลังราคาพุ่ง

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/65 งวดที่ 33 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย ยังคงขดเชย 3 ชนิดเหมือนเดิม แต่ยอดจ่ายลดลง หลังราคาข้าวขยับขึ้นต่อเนื่อง โดยข้าวเปลือกหอมมะลิไม่ได้ เหตุสิ้นสุดฤดูกาล ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาทะลุเพดานประกัน เผย “ข้าวเปลือกเหนียว” ได้รับขดเชยสูงสุด ตามด้วย “ข้าวเปลือกเจ้า”

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 27 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 33 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของโครงการประกันรายได้ปีนี้ โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.-31 ก.ค.2565 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยการจ่ายส่วนต่างน้อยลง เพราะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่ายชดเชยแล้ว เพราะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ก็ไม่ต้องจ่ายชดเชย เนื่องจากราคาสูงกว่าราคาเป้าหมายประกันรายได้

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 33 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 13,620 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 380 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,604.14 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 395.86 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 11,074.83 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 925.17 บาท โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 33 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 6,080 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 11,875.80 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 14,802.72 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

XX

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวยังคงทรงตัวท่ามกลางภาวะการซื้อขายที่เสียบเหงา ขณะที่อุปทานข้าวในตลาดมีน้อยลงหลังจากที่การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring crop) ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยราคาข้าวขาว 5% ยังคงอยู่ที่ระดับ 415-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน เทียบกับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

วงการค้าข้าวระบุว่าฟิลิปปินส์จะยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปคาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนาม (the EU-Vietnam free trade agreement)

จากข้อมูลการส่งมอบข้าวขึ้นเรือบรรทุกสินค้า (ข้อมูลเบื้องต้น) ในช่วงระหว่างวันที่ 1-28 พฤษภาคม 2565 มีการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City port จำนวนประมาณ 369,882 ตัน โดยปลายทางส่วนใหญ่ได้แก่ ฟิลิปปินส์ แอฟริกา และคิวบา

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 มีจำนวนประมาณ 2.50613 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 78 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น 53.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.63251 ล้านตัน ในเดือนมีนาคม 2565 และเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.44431 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.13587 ล้านตัน ลดลงประมาณ 43.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.24117 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 5.4% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 4 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงประมาณ 13.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.15626 ล้านตัน ในเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.99742 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 35.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.73816 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 39.8% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 31 วัน) และเพิ่มขึ้นประมาณ 63.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.61133 ล้านตัน ในเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.37283 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.46498 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 54.8% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 43 วัน) แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 58.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.86492 ล้านตัน ในเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง รายงานว่า สถิติจากสำนักงานศุลกากรจีน (GACC) รายงานปริมาณข้าวนำเข้าข้าวในเดือนมีนาคม 2565 มีจำนวน 521,957 ตัน โดยปริมาณลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 49,753 ตัน (ปริมาณนำเข้าข้าวในเดือนกุมภาพันธ์จำนวน 571,710 ตัน) หรือลดลงประมาณ 8.7% โดยในเดือนมีนาคม 2565 จีนนำเข้าข้าวจากประเทศอินเดียจำนวน 212,542 ตัน ประเทศปากีสถานจำนวน 119,183 ตัน และประเทศไทยจำนวน 63,532 ตัน

ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2565 ประเทศจีนนำเข้าข้าวสาร (พิกัดสินค้า 1006) จากไทยปริมาณ 63,532 ตัน มูลค่าประมาณ 33.818 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 74% และมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 35% เมื่อเทียบกับจำนวน 36,447 ตัน มูลค่าประมาณ 24.983 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนมีนาคม 2564) และในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม 2565) ประเทศจีนนำเข้าข้าวสาร (พิกัดสินค้า 1006) จากไทยปริมาณ 248,529 ตัน มูลค่าประมาณ 138.185 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 77% และมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 37% เมื่อเทียบกับจำนวน 140,346 ตัน มูลค่าประมาณ 101.075 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มกราคม-มีนาคม 2564)

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า จากผลการศึกษาจากวารสารแพลนท์ ไบโอเทคโนโลยี เจอร์นัล (Plant Biotechnology Journal) เมื่อไม่นานนี้ ระบุว่าทีมวิจัยของจีนได้ค้นพบยีนตัวใหม่ ซึ่งสามารถพัฒนาความทนทานภาวะแห้งแล้งของต้นข้าว โดยพบว่า ยีนโอเอสอาร์ไอเอ็นจีแซดเอฟ1 (OsRINGzf1) เป็นยีนตัวใหม่ที่อาจลดการ

สูญเสียน้ำของเซลล์ด้วยการลดช่องทางลำเลียงน้ำในเซลล์ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพกักเก็บน้ำของต้นข้าวภายใต้สภาวะแห้งแล้ง

นาย หลิวหงเยี่ยน จากศูนย์พันธุกรรมและการเกษตรชีวภาพเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนงานวิจัย เผยว่าทีมวิจัยเปรียบเทียบต้นข้าวจำนวนมากที่ปลูกภายใต้สภาวะแห้งแล้งกับต้นข้าวที่ปลูกภายใต้สภาวะปกติ เพื่อค้นหาวิธีที่ควบคุมความทนทานภาวะแห้งแล้ง ซึ่งทีมวิจัยค้นพบยีนโอเอสอาร์ไอเอ็นจีแซดเอฟ1 จากการหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใกล้ชิดกับยีนในโครโมโซม 4 ของต้นข้าว

นาย เฉินโซ่วจวิน ผู้เขียนคนแรกของงานวิจัย กล่าวว่า การสร้างยีนตัวนี้มากขึ้นของต้นข้าวได้ช่วยขยายความทนทานของต้นข้าวภายใต้สภาวะแห้งแล้งและความเครียดจากเกลือ ทั้งนี้ เฉินเสริมว่าต้นข้าวที่สร้างยีนตัวนี้มากขึ้นให้ผลผลิตมากกว่ากลุ่มควบคุมราวร้อยละ 10 จึงถือว่าการสูญเสียผลผลิตที่มีสาเหตุจากภาวะแห้งแล้งที่มา สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง และผู้จัดการออนไลน์

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 5 ปี เนื่องจากค่าเงินรูปีเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐยังคงอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุด ประกอบกับรัฐบาลยังคงมีการระบายข้าวในสต็อกออกสู่ตลาดผ่านโครงการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาข้าวขึ้น 5% อยู่ที่ระดับ 350-354 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 351-356 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

ขณะที่วงการค้าระบุว่า การอ่อนค่าลงของเงินรูปีทำให้ผู้ส่งออกได้ส่วนต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็ทำให้มีความต้องการข้าวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของข้าวหัก 100% (100% broken rice) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เพื่อทดแทนข้าวโพดที่ราคายังคงอยู่ในระดับสูง และอุปทานในตลาดตึงตัว

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า รัฐบาลอินเดียยังไม่มีแผนควบคุมการส่งออกข้าว เนื่องจากมีข้าวในสต็อกเพียงพอและราคาข้าวในประเทศยังถูกกว่าราคากลางที่รัฐบาลกำหนด หลังอินเดียสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลีเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 หลังจากที่อินเดียคาดการณ์การส่งออกข้าวสาลีไว้ที่ 10 ล้านตันในปีนี้ เนื่องจากคลื่นความร้อนกระทบผลผลิตและหนุนให้ราคาข้าวสาลีในประเทศพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสรายหนึ่งของรัฐบาลอินเดียกล่าวว่า อินเดียมีสต็อกข้าวเพียงพอและไม่มีความเสี่ยงทั้งในด้านราคาและปริมาณสำหรับการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ และในขณะนี้รัฐบาลอินเดียยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการสั่งห้ามส่งออกข้าว

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวจากอินเดียพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 21.2 ล้านตันในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 17.8 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมา โดยอินเดียนั้นเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นผู้บริโภคข้าวอันดับสองของโลก

ทางด้านนายกฤษณะ เรา (B.V. Krishna Rao) ประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย (president of the All India Rice Exporters Association) ระบุว่า ราคาข้าวเริ่มปรับตัวลดลง แม้ว่ายอดส่งออกจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอินเดียมีข้าวในสต็อกปริมาณมหาศาลและองค์การอาหารแห่งอินเดีย (Food Corporation of India: FCI) ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บสต็อกข้าวได้ดำเนินการซื้อข้าวเพิ่มมากขึ้น โดยในขณะนี้อินเดียมีสต็อกข้าวประมาณ 66.22 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าสต็อกข้าวที่รัฐบาลกำหนดไว้ว่าจะต้องมีจำนวนอย่างน้อย 13.58 ล้านตัน ขณะที่รัฐบาลโดยหน่วยงาน

FCI สามารถจัดซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรได้แล้วประมาณ 80.4 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ซื้อได้ประมาณ 77 ล้านตัน

นายกฤษณะ เรา กล่าวอินเดียไม่มีความจำเป็นต้องจำกัดการส่งออก แม้ว่าผลผลิตและราคาข้าวสาลีนั้นได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่ทั้งสองประเทศไม่ได้เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคข้าวรายใหญ่
ที่มา Oryza.com

อิรัก

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองคูไบ รายงานว่า สำนักข่าว AFP ซึ่งอ้างอิงสื่อท้องถิ่นในกรุงแบกแดด ประเทศอิรัก เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 รายงานว่า ภัยแล้งกำลังคุกคามการปลูกข้าว amber rice พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของอิรัก และเป็นองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งตามรายงานของ World Food Programme ตัวเลข GDP ประมาณ 20% ของอิรัก มาจากภาคเกษตรกรรม โดยมีสัดส่วนมากเป็นอันดับ 2 รองจากภาคน้ำมัน และขณะนี้อิรักกำลังเผชิญกับภาวะความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเห็นได้ชัดจากปริมาณฝนที่น้อยลงทำให้เกิดภาวะภัยแล้งมายาวนาน และส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปัจจัยเหล่านี้จะนำมาซึ่งภัยพิบัติทางสังคมและเศรษฐกิจของอิรัก ที่ยังคงไม่ฟื้นตัวจากผลของสงครามในอดีต

ทั้งนี้ ข้าวพันธุ์ Amber เป็นพันธุ์ข้าวเมล็ดยาว ที่ใช้ชื่อจากกลิ่นหอมของยางไม้อำพัน (amber resin) ซึ่งประมาณ 70% ของการปลูกข้าวพันธุ์นี้ จะอยู่ในจังหวัด Diwanayah และ Najaf ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งโดยรวมแล้วมีผลผลิตประมาณ 1 แสนตัน หรือสัดส่วนกว่าหนึ่งในสามของการปลูกข้าวในอิรักทุกปี โดยที่ผ่านมารัฐบาลอิรักได้ห้ามส่งออกข้าวพันธุ์นี้ แต่เนื่องจากคุณภาพความหอมมีชื่อเสียงมายาวนาน ทำให้มีการลักลอบส่งออกข้าว Amber ไปกลุ่มประเทศอาหรับ (GCC)

หลังจากที่อิรักประสบภาวะภัยแล้ง ทำให้มีปริมาณน้ำฝนลดลง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักไทกริส (Tigris) และยูเฟรติส (Euphrates) ลดลง แหล่งน้ำสำรองที่มีอยู่ของประเทศอยู่ที่ระดับประมาณ 18 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่การปลูกข้าวจะต้องใช้น้ำ 10-12 พันล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นกระทรวงเกษตรจึงประกาศลดพื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัด Diwanayah และ Najaf ไว้ที่ประมาณ 1,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 6,252 ไร่ ซึ่งในภาวะปกติพื้นที่ปลูกข้าวมีมากกว่านี้ประมาณ 35 เท่า เพราะรัฐบาลต้องการสำรองน้ำเพื่อไว้บริโภค และการขาดแคลนนํ้ายังนำไปสู่การลดโคเวต้าสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสาลีอีกด้วย ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงเกษตรกล่าวว่า ปกติการผลิตข้าวประจำปีของประเทศมีปริมาณ 300,000 ตัน

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 World Bank ได้ออกมาเตือนอิรักว่าภายในปี 2593 อาจมีทรัพยากรน้ำลดลง และจากปริมาณฝนที่แล้งมายาวนานได้ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อีกทั้งปัญหาพายุฝุ่นทราย (Sand storm) ที่ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมานี้ ทำให้พื้นที่บริเวณเมืองหลวงและเมืองโดยรอบ โดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศ กลายเป็นสีส้ม ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดต่ำลง ส่งผลให้การจราจรบนถนนหลายสายติดขัด โรงพยาบาลหลายแห่งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น สถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐบางแห่งปิดทำการชั่วคราว

ทั้งนี้ ฤดูกาลปลูกข้าวอิรักประจำปีจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม โดยขึ้นอยู่กับทรัพยากรน้ำและปริมาณฝน โดยผลผลิตข้าวของอิรัก ในปี 2565/66 คาดว่าจะมีประมาณ 357,000 ตัน จากพื้นที่เก็บเกี่ยวประมาณ 800,000

เฮกตาร์ (ประมาณ 5 ล้านไร่) เนื่องจากกระทรวงเกษตรได้ลดการเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด และธัญพืชอื่นๆ ซึ่งต้องใช้
น้ำปริมาณมาก โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าปี 2565/2566 อีรักมีความต้องการนำเข้าข้าวประมาณ
1.4 ล้านตัน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองคูไบ

อียิปต์

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า สำนักงานจัดหาสินค้าโภคภัณฑ์ (the General Authority for Supply
Commodities; GASC) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดซื้อธัญพืชของรัฐอียิปต์ได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 50,000 ตัน จากการ
ประกวดราคานำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองทางยุทธศาสตร์ของประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา หน่วยงาน GASC ได้ประกาศเปิดการประมูลเพื่อซื้อข้าว
ขาวจำนวนอย่างน้อย 25,000 ตัน สำหรับการส่งมอบระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2565 นี้

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year)
2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2564-24 พฤษภาคม 2565 มี
การนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 1,051,443 ตัน
เพิ่มขึ้นประมาณ 34.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 784,156 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าว
สายพันธุ์ Japonica จำนวน 245,044 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 83.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 133,626 ตัน ในช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 806,399 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 23.96% เมื่อเทียบกับ
จำนวน 650,529 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 418,932 ตัน เพิ่มขึ้น
ประมาณ 88.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 222,068 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 59,700 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน 2564-24 พฤษภาคม 2565 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย อิตาลี 194,244 ตัน ฝรั่งเศส
161,648 ตัน เนเธอร์แลนด์ 157,861 ตัน สเปน 130,690 ตัน โปแลนด์ 77,601 ตัน เยอรมนี 60,438 ตัน เบลเยียม
56,041 ตัน บัลแกเรีย 52,939 ตัน โปรตุเกส 54,732 ตัน สาธารณรัฐเชค 26,740 ตัน สวีเดน 25,366 ตัน ไอร์แลนด์
11,927 ตัน เดนมาร์ก 7,985 ตัน ลิทัวเนีย 7,222 ตัน ออสเตรีย 4,148 ตัน สโลวาเกีย 4,153 ตัน ไชปรัส 3,544 ตัน
ฟินแลนด์ 3,634 ตัน โรมานี 3,286 ตัน ฮังการี 2,811 ตัน มอลต้า 1,877 ตัน กรีซ 1,699 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-23
พฤษภาคม 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จาก
ปากีสถานจำนวน 139,847 ตัน ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรูกวัย 41,745 ตัน
เพิ่มขึ้น 83.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 41,028 ตัน ลดลง 22.5% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอาร์เจนตินา 29,133 ตันเพิ่มขึ้น 163.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากจีนจำนวน 25,039 ตันเพิ่มขึ้น 277.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และ
สายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 185,860 ตัน เพิ่มขึ้น 153.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่

ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 117,475 ตัน เพิ่มขึ้น 17.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจาก
กัมพูชาจำนวน 111,624 ตัน เพิ่มขึ้น 46.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 65,932
ตัน ลดลง 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 59,619 ตัน ลดลง 13.5% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 310,986 ตัน เพิ่มขึ้น 165.1%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 21,143 ตัน เพิ่มขึ้น 59.3% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 20,655 ตัน เพิ่มขึ้น 49.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
นำเข้าจากอูรูกวัยจำนวน 18,796 ตัน เพิ่มขึ้น 118.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทย
จำนวน 15,290 ตัน เพิ่มขึ้น 60.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-23 พฤษภาคม 2565
ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 65,003 ตัน เบล
เยียม 64,579 ตัน สเปน 64,752 ตัน โปรตุเกส 49,000 ตัน อิตาลี 41,471 ตัน บัลแกเรีย 25,051 ตัน ฝรั่งเศส
22,107 ตัน โปแลนด์ 19,002 ตัน เยอรมนี 5,079 ตัน เดนมาร์ก 1,778 ตัน กรีซ(EL) 1,216 ตัน ลิทัวเนีย 446 ตัน
เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และ
สายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 121,246 ตัน ฝรั่งเศส 120,116 ตัน อิตาลี 96,642 ตัน สเปน 62,478 ตัน
เยอรมนี 40,556 ตัน โปแลนด์ 38,942 ตัน เบลเยียม 32,585 ตัน บัลแกเรีย 24,602 ตัน สาธารณรัฐเชค 24,250
ตัน สวีเดน 23,226 ตัน ลิทัวเนีย 7,590 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 7,395 ตัน กรีซ (EL) 5,970 ตัน โปรตุเกส 5,247 ตัน
เดนมาร์ก 5,276 ตัน สโลวีเนีย (SI) 3,967 ตัน ออสเตรีย 3,489 ตัน โรมาเนีย (RO) 3,212 ตัน ฟินแลนด์ 3,210 ตัน
ไซปรัส (CY) 3,101 ตัน โครเอเชีย (HR) 2,549 ตัน ฮังการี (HU) 1,870 ตัน มอลต้า 1,618 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 289,748 ตัน สเปน 53,795 ตัน เนเธอร์แลนด์ 30,971
ตัน ฝรั่งเศส 18,604 ตัน อิตาลี 12,109 ตัน โปแลนด์ 7,437 ตัน เยอรมนี 2,860 ตัน ลิทัวเนีย 2,466 ตัน ไอร์แลนด์
(IE) 1,931 ตัน โปรตุเกส 1,846 ตัน บัลแกเรีย 842 ตัน สาธารณรัฐเชค 524 ตัน ฟินแลนด์ (FI) 523 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร
ที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-23
พฤษภาคม 2565 เช่น อิตาลี 124,090 ตัน สเปน 37,489 ตัน เบลเยียม 17,435 ตัน เนเธอร์แลนด์ 16,964 ตัน
โปรตุเกส 16,905 ตัน กรีซ (EL) 13,714 ตัน ลิทัวเนีย 4,576 ตัน เยอรมนี 3,385 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,332 ตัน
โรมาเนีย 2,123 ตัน โปแลนด์ 2,068 ตัน ฝรั่งเศส 1,537 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น
เบลเยียม 2,847 ตัน อิตาลี 2,679 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,143 ตัน สเปน 842 ตัน โปรตุเกส 727 ตัน กรีซ (EL) 771
เป็นต้น

ที่มา Oryza.com